



กรมป่าไม้

ภารกิจการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน

กรมเปิดระบบราชการเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนให้กรมป่าไม้สามารถปฏิบัติภารกิจอนุรักษ์ สงวน คุ่มครอง พันธุ์ ดูแลรักษา ทำนุบำรุงป่า การดำเนินการเกี่ยวกับป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และอุตสาหกรรมไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ ลดอัตราการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มผลิตภัณ์ที่มวลรวมด้านการป่าไม้ของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนเป็นหลัก



สร้างระบบราชการดิจิทัล

จากกิจกรรม และแผนงานในการเปิดระบบราชการ ส่งผลให้การให้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น และการให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทำงานภาครัฐผ่านสื่อออนไลน์ และข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น Chatbot นื่องวงนา ระบบพิกัดจีพีอาร์ ระบบลงทะเบียนสวนป่า และการจองกล้าไม้ออนไลน์ เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายหลัก อันได้แก่ ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และโดยรอบของพื้นที่ป่า กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกสร้างสวนป่าและป่าเศรษฐกิจกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ และกลุ่มประชาชน และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และสถานศึกษาให้ผลตอบแทนที่มีคุณค่าในสู่การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ไขข้อกฎหมาย การแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

พลิกโฉมการบริการภาครัฐ

จาก การขยายผลการเปิดระบบราชการด้วยการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ไม่เพียงกรมป่าไม้จะปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านการให้บริการประชาชน เช่น ระบบลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์ ระบบการจองกล้าไม้ออนไลน์ แต่ยังมี การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการทำงาน อาทิ การพัฒนาระบบการออกใบเบิกทางดิจิทัลและการปรับปรุง พ.ร.บ. สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เป็นต้น รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมของการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสวนป่าเพิ่มขึ้นรวม 69,219 แปลง

เมื่อปี 1,097 ล้านไร่ มีการผลิตไม้ที่ได้อาจสวนป่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีทั้งสามารถลดความเสียหายจากการบุกรุกป่าและไฟป่า โดยมีกลุ่มเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพิ่มขึ้นสามารถดูแลพื้นที่ป่าได้ถึง 6.37 แสนไร่

มีผู้ลงทะเบียนสวนป่า 69,219 แปลง รวม 1,097 ล้านไร่ มีผลผลิตไม้จากสวนป่าเพิ่มขึ้นทุกปีและสามารถลดความเสียหายจากการบุกรุกป่าและไฟป่า